

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
(พ.ศ.2552 — 2556)



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สารบัญ

บทที่

หน้า

1. บทนำ
2. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
3. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
6. การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

บทที่ 1

บทนำ

แนวคิดในการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ประกอบด้วย ชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 18 หมู่บ้าน มีถนนพหลโยธินเป็นเส้นทางสายหลักตัดผ่านหมู่บ้านจากทิศใต้ของถนนไปทางทิศเหนือตามลำดับหมู่บ้านดังนี้ หมู่ที่ 14, 10, 1, 16, 2, 12, 6, 17, 4, 13, 11, 8, 5, 9 รวม 14 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่มีถนนแยกจากถนนสายหลัก จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 7, 15, 18 ลักษณะของชุมชนตำบลแม่กา มี 3 ลักษณะ คือ ชุมชนกึ่งเมือง ชุมชนกึ่งชนบท และชุมชนชาวเขา มีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ตั้งอยู่ในพื้นที่หลายหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา สถานีอ่างเก็บน้ำชลประทานภาคเหนือ สถานีเพาะชำกล้าของกรมป่าไม้ โรงเรียนฝึกอาชีพสภาคริสตจักรสำหรับผู้ด้อยโอกาสและชาวเขา มีสถานประกอบการหอพักและสถานประกอบการร้านอาหารและห้างร้านหลายแห่งในพื้นที่มีประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้นที่เกือบเท่าประชากรจริง โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่บริหารทั้งด้านโครงการสร้างพื้นฐานด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ โดยมีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในภาพรวมของตำบลแม่กาจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา และจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

วัตถุประสงค์ในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มีดังนี้

1. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา สอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550—2554)
2. เพื่อบูรณาการในการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
3. เพื่อเป็นการประสานการพัฒนาในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคเอกชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
4. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

ความหมายของการวางแผน

การวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่เชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนเป็นกระบวนการทาง

สติปัญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ

ดังนั้น การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับอนาคตเพื่อให้องค์กร บรรลุผลที่ปรารถนา

ความสำคัญของการวางแผน

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคต เพราะ การวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตาว่างไกล มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันแปรของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

2. ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน ยืดหยุ่นและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร จึงทำให้มีการยอมรับแนวคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์กร

3. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ เพราะการวางแผนเป็น งานที่ต้องกระทำเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไป ด้วยความมั่นคง และมีความเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเพราะการวางแผนทำให้มองเห็นภาพรวม ขององค์กรที่ชัดเจน และยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสม กับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจำแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน

5. ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผน เป็นการกระทำโดยใช้ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่าง ๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน อนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดำเนินอยู่

“ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึง เป็นภารกิจอันดับแรก ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการที่ดี”

ประโยชน์ของการวางแผน

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนจะมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนด การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจนก็ จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ได้และเกิดผลดี

2. ประหยัด การวางแผนเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินการมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เป็นการลดต้นทุน ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

3. ลดความไม่แน่นอน เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ให้อนาคต และได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้แล้ว

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม จึงกล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญหาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงใจในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะรู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้องค์กรมีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับ การขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายนโยบายตามที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดและนำเสนอต่อประชาชนก่อนการเลือกตั้ง นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่ผู้บริหารจะเริ่มปฏิบัติงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี และการจัดทำระบบติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของแต่ละแผนดังกล่าวด้วย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนท้องถิ่น เป็นแผนที่บอกแนวทางการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหา และพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเจริญอย่างยั่งยืน โดยที่ปัญหาและเป้าหมายของการต่อสู้อาจจะระบุไว้ในนโยบาย หรืออาจหมายถึงประเด็นปัญหาที่มาจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น โดยจะตอบคำถามใหญ่ ๆ ว่า “ท้องถิ่นมีปัญหาคืออะไรที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีประเด็นที่จะสร้างความเจริญเรื่องอะไรบ้าง ปัจจุบันท้องถิ่น อยู่ ณ จุดใด จะแก้ไขและพัฒนาอย่างไร และจะไปให้ถึง ณ จุดนั้นด้วยวิธีใด” กล่าวโดยสรุป แผนยุทธศาสตร์พัฒนท้องถิ่นจะบอก “วิธีการดำเนินงานใหญ่” เพื่อเอาชนะปัญหาและเสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มุ่งจะทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นในลักษณะที่มีการระบุโครงการเป็นรายปี เป็นการจัดทำแผนแบบก้าวหน้า คือ แผนมีอายุ 3 ปี ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณจริงปีแรกของแผน ส่วนสองปีหลังเป็นการคิดล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการกำหนดโครงการสามารถทบทวน และต้องจัดทำทุกปี และมีเนื้อหาครอบคลุมโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการรอบ 3 ปี ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาสามปีจึงเป็นการเรียงลำดับโครงการที่จะดำเนินงานก่อนหลังหรือต่อเนื่องกันในรอบสามปี กล่าวคือ แผนพัฒนาสามปี จะตอบคำถามที่ว่า เพื่อให้มาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ท้องถิ่นจะดำเนินงาน “โครงการใดก่อน” โดยที่แต่ละโครงการจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า “ต้องการผลผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ให้มีคุณภาพอย่างไร ใช้ทรัพยากรเท่าใด”

แผนดำเนินงาน เป็นแผนที่จะบอกว่าแต่ละโครงการซึ่งมาจากแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับ การอนุมัติงบประมาณรองรับโครงการแล้ว มีขั้นตอนวิธีการดำเนินงานอย่างไร ใช้เวลาเท่าใด มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย กล่าวคือ แผนดำเนินงานจะบอก “ขั้นตอน” วิธีดำเนินงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการวางแผนเพื่อพัฒนา

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังคงอยู่ในการกำกับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคม

ดังนั้น การวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาดังกล่าว ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาในระดับอำเภอ ซึ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่กา จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่กา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2555

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สภาพทั่วไป

ความเป็นมาด้านประวัติศาสตร์และการปกครอง

ตำบลแม่กาเป็นตำบลหน้าด่านของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยามีพื้นที่ติดต่อกับเขตอำเภอองาว จังหวัดลำปาง โดยมีถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) สายกรุงเทพฯ – เชียงราย เป็นถนนสายหลัก ตัดผ่านพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตรมีความเกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่ที่ตั้งอนุสาวรีย์ผู้เสียสละของ ร้อยเอกแฮนด์มาร์คอส เย็นเช่น นายตำรวจชาวเดนมาร์กถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2445 เมื่อคุมกำลังตำรวจปราบปรามกบฏเงี้ยวเมืองล้านนาตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์อยู่ที่ หมู่ 4 บ้านโทกหาวก ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นอกจากนั้น ยังมีแหล่งโบราณคดีในลักษณะเตาเผาโบราณ พระพุทธรูป ซากวัด เจดีย์ และสิ่งก่อสร้างซึ่งมีอายุโดยประมาณ 700 ปี ในพื้นที่ชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ตำบลแม่กาได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลปกครองในรูปแบบสภาตำบล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลนำร่องโครงการชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนแม่บทในเขตปฏิรูปที่ดินและแผนการพัฒนาเป็นนิคมเศรษฐกิจ พอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550

สภาพภูมิศาสตร์

ภูมิประเทศตำบลแม่กา โดยทั่วไปพื้นที่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นเนินเขาและเชิงเขาเป็นป่าไม้จึงเป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำหลายสายไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ไปทางทิศเหนือลงสู่กว๊านพะเยาพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 131,296 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เกษตรประมาณ 24,637 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าไม้เนินเขามีพวงไม้ไผ่ชนิดต่างๆ อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก และเป็นป่าไม้สักและไม้เบญจพรรณ ประมาณ 51,253 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ

อาณาเขต

- ทิศเหนือ ติดต่อเขตเทศบาลเมืองพะเยา
- ทิศใต้ ติดต่อตำบลบ้านร่อง อำเภอองาว จังหวัดลำปาง
- ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลแม่ไร่ และตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ตำบลแม่กา แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน คือ

- หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง
- หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน
- หมู่ที่ 3 แม่กาหลวง
- หมู่ที่ 4 บ้านแม่กาโททหวาก
- หมู่ที่ 5 บ้านแม่ตำบุญโยง
- หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่
- หมู่ที่ 7 บ้านเวียงบัว
- หมู่ที่ 8 บ้านแม่ตำบุญโยง
- หมู่ที่ 9 บ้านแม่ตำบุญโยง
- หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม
- หมู่ที่ 11 บ้านแม่ตำบุญโยง
- หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง
- หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว
- หมู่ที่ 14 บ้านนาไร่เดียว
- หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข
- หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน
- หมู่ที่ 17 บ้านโททหวาก
- หมู่ที่ 18 บ้านแม่ตำน้อย

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม
2. ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม
3. ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์

แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี

1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

มีลำห้วยมาจากน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านตำบลแม่กาลงสู่กว๊านพะเยาหลายสาย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางทิศใต้และทิศตะวันตก เช่น ลำน้ำแม่ตำ ลำน้ำห้วยเคียน ลำน้ำห้วยเกียง ลำน้ำห้วยแม่เนาปอย

2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. ฝ่ายทุ่งเจียบ

กั้นลำน้ำแม่คำที่บ้าน หมู่ที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2,765 ไร่

2. ฝ่ายวังดินยาว

กั้นลำน้ำแม่คำที่บ้าน หมู่ที่ 6 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 6,060 ไร่

3. ฝ่ายวังปุย

กั้นลำน้ำแม่คำที่บ้าน หมู่ที่ 8 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 7,900 ไร่

4. ทำนบดินสระน้ำ

กั้นลำน้ำบ้าน หมู่ที่ 14 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 50 ไร่

5. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่नाปอย

กั้นลำน้ำห้วยแม่नाปอย หมู่ที่ 10 พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2,426 ไร่

6. สระเก็บน้ำในไร่นา

ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 182 แห่ง

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ตั้งแต่ดั้งเดิมประชากรในตำบลแม่กาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ การทำนา ข้าว การทำไร่ข้าวโพด พืชทอง จิง การปลูกผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลำไย บางส่วนก็ประกอบอาชีพด้านการค้าขายและการรับจ้าง เมื่อหมดฤดูทำนา เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ก็เป็นการเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน และเลี้ยงเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ ปัจจุบันเนื่องจากมีสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐเข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่หลายสถาบัน หลายองค์กร จึงทำให้มีประชากรแฝงร่วมอยู่ในเขตพื้นที่มาก จากสภาพการทางสังคมในปัจจุบันทำให้สภาพสังคมของชุมชนตำบลแม่กาเปลี่ยนแปลงไปสามารถกำหนดได้เป็น 3 ลักษณะ

ชุมชนกึ่งเมือง

เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองพะเยา ประชากรในพื้นที่จะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ รับจ้างมากกว่ามีอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว

ชุมชนกึ่งชนบท

เป็นพื้นที่ชุมชนใหญ่ เดิมจะมีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีสถาบันและองค์กรต่างๆ เข้ามาร่วม ดำเนินการทำให้มีการประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพประกอบการ และการให้บริการตลอดจนเป็นลูกจ้างขององค์กร และสถาบันต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ชุมชนเขตชนบทและชาวเขา

เป็นพื้นที่ชุมชนที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่สูง เชิงเขา โดยเฉพาะหมู่ที่ 18 เป็นหมู่บ้านชาวเขา โดยเฉพาะประชากรจะประกอบอาชีพการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน และหาของป่าเป็นส่วนใหญ่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง องค์กร สถาบัน สถานประกอบการ ตลอดจนบ้านเรือนของราษฎรตำบลแม่กา กำหนดได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. สถานที่ราชการ

- 1.1 องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่กา ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 4 บ้านแม่กาโทกหวาก
- 1.2 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน
- 1.3 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน
- 1.4 โรงเรียน ประกอบด้วย
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
 - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 - โรงเรียนฝึกอาชีพสหภาพคริสตจักรสำหรับผู้ด้อยโอกาสและชาวเขา จำนวน 1 แห่ง
- 1.5 วัดในชุมชนตำบลแม่กา จำนวน 9 แห่ง
- 1.6 สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
- 1.7 สถานีตำรวจชุมชนหรือป้อมยามตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
- 1.8 สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง
- 1.9 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง
- 1.10 ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง
- 1.11 สถานีชลประทานอ่างเก็บน้ำภาคเหนือ จำนวน 1 แห่ง
- 1.12 สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ จำนวน 1 แห่ง
- 1.13 สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 แห่ง

2. สถานประกอบการเอกชน

1. ปั้มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
2. โรงโม่หิน จำนวน 2 แห่ง
3. ร้านอาหาร จำนวน 34 แห่ง
4. หอพัก จำนวน 130 แห่ง

ประชากรและครัวเรือนสภาพการจัดตั้งบ้านเรือน

ประชากรตำบลแม่กา จะตั้งบ้านเรือนอยู่ 2 ฝั่งของถนนพหลโยธิน จำนวน 13 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ตามถนนส่วนแยกจากเขตพหลโยธิน จำนวน 4 หมู่บ้าน และตั้งอยู่สองฟากถนนสายพะเยา – วังเหนือ 1 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน ประมาณ 4,346 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 12,857 คน จากศูนย์ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองพะเยา ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางพออยู่พอกิน นิษฐ์รักความสงบเรียบง่ายและเคร่งครัดในศาสนาพุทธ

2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบลใช้เส้นทางถนนเดินทางและการขนส่งมีเส้นทางที่สำคัญจำนวน 3 เส้นทาง คือ

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายนครสวรรค์ – เชียงราย (ถนนพหลโยธิน) ตั้งแต่หมู่ที่ 14 – หมู่ที่ 9 ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่นดินสายพะเยา – วังเหนือ ตั้งแต่สามแยกวังเหนือผ่านหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
3. ทางหลวงชนบท สายบ้านแม่กาโทกหวาก – ตำบลจำป่าหวาย ตั้งแต่สามแยกบ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ 4 – บ้านร่องเข้ หมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ในส่วนของ การให้บริการรถประจำทางมีรถยนต์รับจ้างประจำทางบริการตามถนนสายพะเยา – แม่กา (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และรถโดยสารประจำทาง สายเชียงราย, ลำปาง, เชียงใหม่, แพร่, น่าน, กรุงเทพฯ ผ่านตำบลแม่กา

การไฟฟ้า

ตำบลแม่กามีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้าน มีเพียงหมู่ที่ 18 ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขาที่ใช้เฉพาะไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟกิ่ง) เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชน ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรในเวลากลางคืน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

- มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน)	จำนวน	1	แห่ง
- มีโทรศัพท์พื้นฐานและสาธารณะ	จำนวน	16	แห่ง
- มีสถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (บริการโทรศัพท์มือถือ)	จำนวน	18	แห่ง
- มีสถานีวิทยุ	จำนวน	1	แห่ง
- มีจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน	จำนวน	1	แห่ง
- มีระบบเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน			

2.3 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

การใช้ที่ดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลนำร่อง 1 ใน 81 ตำบลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทยตามนโยบายแผนแม่บทในเขตปฏิรูปที่ดิน

และแผนพัฒนาเป็นนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมขับเคลื่อนระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา และปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนากการเกษตร จึงได้ร่วมกันพัฒนาที่ดินเบื้องต้น 3 มิติ คือ

1. การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรโดยปลูกพืชแบบครบวงจร และขยายสัตว์พันธุ์ดี
2. การใช้ที่ดินเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมสภาพแวดล้อม
3. การใช้ที่ดินเพื่อการขยายตัวของเมืองด้านที่อยู่อาศัย

การพัฒนาการเกษตรกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางของโครงการชุมชนร่วมสร้างโดย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตร ดังนี้

1. พืช ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ การเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้ผลต่าง ๆ และประสานกับบริษัทแอกโกรออนแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
2. สัตว์ ประสานกับสถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยาขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายพัฒนาพันธุ์สัตว์ 1 อบต. 1 จังหวัด ของกองบำรุงพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์
3. ประสานทุกองค์กรเพื่อดำเนินโครงการประมงตำบลแม่กา เพื่อเลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำแม่ต้า
4. ดำเนินการกั้นลำห้วยด้วยฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเก็บน้ำใช้ในการส่งเสริมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ

การท่องเที่ยว กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ

ตำบลแม่กามีภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่า และเป็น การสร้างมูลค่าให้กับชุมชนตำบลแม่กา ที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประกอบด้วย

ศักยภาพที่สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดคุณค่า

1. มีแหล่งเตาเผาโบราณ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2. มีอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ร้อยเอกมาร์คอส เชนเช่น สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3. มีอ่างเก็บน้ำแม่คำ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และประมงตำบลแม่กา
4. มีหมู่บ้านชุมชนชาวเผ่า สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าลักษณะ Long Stay และ Home Stay
5. มีพื้นที่ นสล. สามารถพัฒนาเป็นสนามกีฬาตำบลแม่กาได้

การปศุสัตว์

ตำบลแม่กา ได้ประสานกับสถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ร่วมกัน ดำเนินโครงการเครือข่ายพัฒนาพันธุ์สัตว์ 1 อบต. 1 จังหวัด ขยายสัตว์พันธุ์ดี เบื้องต้นจะส่งเสริม สัตว์พันธุ์ดี 5 ประเภท คือ ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างรูปแบบระบบการพัฒนาพันธุ์สัตว์
2. สร้างเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และกระจายพันธุ์สัตว์โดยการเพิ่มบทบาทของ เกษตรกร ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตสัตว์พันธุ์ดี
3. พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์คุณภาพดี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นแบบ วิสาหกิจชุมชนให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับ เกษตรกรรายย่อย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 ด้านสังคม

การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

การศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยเทียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแม่กาไร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโทกหวาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนแม่คำบุญโฮง

สนับสนุนโรงเรียนระดับประถม จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง โดยการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาตำบลแม่กา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสนับสนุนการศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านกีฬา ดนตรีและ นันทนาการ เพื่อเป็นสื่อการพัฒนาเยาวชน ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และด้านสังคม ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

การศาสนา

ประชากรชุมชนตำบลแม่กาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีสถาบันส่งเสริมด้านศาสนา คือ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา มีวัดในชุมชนตำบลแม่กาจำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดหม้อแกงทอง วัดห้วยเคียน วัดแม่กาหลวง วัดเวียงบัว วัดแม่กาไร่ วัดโทกหวาก วัดหนองแก้ว วัด เกษตรสุข และวัดแม่ตำบุญโยง

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

1. ประเพณี ประกาศสงกรานต์ แห่นักยัตร์ 12 ราศี วันที่ 10,11,12 เดือนเมษายนของทุกปี
2. ประเพณี บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน
3. ประเพณี คำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 12 เดือนเมษายน
4. ประเพณี ลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน
5. ประเพณี ถวายเทียนเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม

การสาธารณสุข

ตำบลแม่กา มีสถานอนามัย 2 แห่ง คือ สถานอนามัยบ้านห้วยเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และสถาน อนามัยตำบลแม่กา ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านโทกหวาก อบต.ได้จัดตั้งกลุ่มสาธารณสุขตำบลประสานงาน กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขโดยประสานกับสถานอนามัยตำบล สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุข จังหวัด ให้บริการด้านสาธารณสุข

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ตามความเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านสาธาณูปโภค สาธาณูปการ สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ หรือกิจกรรมโครงการที่ชุมชนขอ สนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ได้สนับสนุนเงินเป็นกองทุนสมทบกับการออม ของสมาชิก กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ จำนวน 12 ด้าน เช่น กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มการศึกษา กลุ่มสภาวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายกองทุน กลุ่มเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอปพร. ของตำบลแม่กา

2.5 ด้านการเมืองและการบริหาร

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มีโครงสร้างขององค์กรและการแบ่งส่วนการบริหาร ประกอบด้วย

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหาร

2. คณะผู้บริหาร

ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายทางอำเภอเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย นายก้องการบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายก้องการบริหารส่วนตำบล 2 คน

3. ส่วนราชการ ประกอบด้วย

3.1 สำนักปลัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดหรืองานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริหารทั่วไป
- งานกฎหมายและคดี
- งานประชาสัมพันธ์

3.2 ส่วนการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน การงบประมาณ และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานแผนที่ภาษี
- งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนและทรัพย์สิน

3.3 ส่วนโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา สาธารณูปโภค และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

- งานธุรการ
- งานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
- งานสวนสาธารณะ
- งานไฟฟ้า สาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล

4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานสัตวแพทย์
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข

5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

- งานธุรการ
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
- งานสถิติจัดเก็บข้อมูล
- งานกีฬา ดนตรี และนันทนาการ
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

ตารางแสดงจำนวนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

หน่วยงาน	พนักงานส่วนตำบล			พนักงานจ้างตามภารกิจ			พนักงานจ้างทั่วไป			หมายเหตุ
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
สำนักปลัด	5	6	11	1	1	1	2	-	2	
ส่วนคลัง	-	5	5	-	2	2	-	-	-	
กองช่าง	4	1	5	-	-	-	-	-	-	
ส่วนสาธารณสุข	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
ส่วนการศึกษา	1	-	1	-	7	7	-	2	2	
ส่วนสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	11	12	22	1	9	10	2	2	4	

การบริหารรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา 2548 – 2551

ปีงบประมาณ 2548	รับจริง	14,096,127	บาท
	จ่ายจริง	13,525,302	บาท
ปีงบประมาณ 2549	รับจริง	25,948,733	บาท
	จ่ายจริง	19,232,068	บาท
ปีงบประมาณ 2550	รับจริง	26,727,782	บาท
	จ่ายจริง	21,414,154	บาท
ปีงบประมาณ 2551	ประมาณการรายรับ	32,000,000	บาท

แหล่งที่มาของเงินรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มี หมวดได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1. รายได้ภาษีอากร | 2. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร | 3. รายได้อื่น |
| - หมวดภาษีอากร | - หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับปลະใบอนุญาต | |
| | - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | |
| | - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค | |
| | - หมวดรายได้เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ | |
| | - หมวดรายได้เงินอุดหนุน | |
| | - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | |

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหารมากขึ้น

คณะผู้บริหารได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไข ร่วมพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตำบลแม่กาต่าง ๆ จำนวน 12 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการบริหารโดยคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับตำบลและคณะกรรมการกลุ่มระดับหมู่บ้าน ทำหน้าที่ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในชุมชน เพื่อพัฒนางานด้านสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้จัดตั้งศูนย์กีฬา คนตรี และนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมกีฬา คนตรี และนันทนาการเป็นสื่อในการพัฒนา ทำให้ได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการของชุมชนและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้

การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น และเน้นบทบาทของครอบครัว สถาบันชุมชน หน่วยงาน อปพร. ในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย รวมทั้งปัญหาจากยาเสพติด อบายมุข โรคเอดส์ และแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ภายในชุมชนด้วยตนเอง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกัน จำนวน 1 คน

รถยนต์ดับเพลิง

จำนวน 1 คัน บรรจุน้ำได้ จำนวน 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2547

รถยนต์บรรเทาสาธารณภัย

ชนิดกระบะบรรทุกพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน ดำเนินการตัดแปลงเมื่อ พ.ศ.2549

เครื่องสูบน้ำ

จำนวน 1 เครื่อง

ชุดดับเพลิงในอาคาร

จำนวน 2 ชุด

ถังเคมีแห้ง

จำนวน 5 ถัง

วิทยุสื่อสาร

จำนวน 1 เครื่อง

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 มิถุนายน 2547

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	8,562 คน	
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	5,717 คน	คิดเป็นร้อยละ 67.24
จำนวนบัตรเสีย	392 ใบ	คิดเป็นร้อยละ 6.86
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน	109 ใบ	คิดเป็นร้อยละ 1.8

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในท้องถิ่นของตนเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าหน่วยงานของรัฐได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม

2.6 ด้านสภาพสิ่งแวดล้อมและด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา กำลังก่อสร้างอาคารสำนักงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ จัดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของแต่ละองค์กร เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มีการขุดลอกคลอง กำจัดขยะในแม่น้ำให้คลองสวย น้ำใส และไม่ให้ดินเงิน

ประสานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการกิจการหอพัก โรงแรมให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาดประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำกับดูแลตรวจสอบ ควบคุมมิให้เจ้าของกิจการละเลยในเรื่องการรักษาความสะอาด ไม่ปล่อยปละละเลย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาจะคอยกำกับให้สถานประกอบการต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด

มลพิษทางน้ำ

น้ำเน่าเสียถูกปล่อยทิ้งจากหอพักและห้างร้าน หรืออาคารบ้านเรือนของประชาชน ตลอดทั้งการทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยขาดจิตสำนึก ในปัจจุบันตำบลแม่กาได้จัดให้มีโครงการคลองสวยน้ำใส บริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาและผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองได้สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนเยาวชนและประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งขยะหรือน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองและให้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง

ปัญหาขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา การกำจัดขยะยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรกำลังปรับระบบการจัดเก็บเข้าสู่ระบบการเผาจ่าย แหล่งกำจัดขยะยังไม่ได้มาตรฐาน จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดเก็บขยะที่ได้มาตรฐาน และบริการให้ทั่วถึง ไม่ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา เน้นการพัฒนาให้ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความน่าอยู่และความยั่งยืนโดย

- การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การขุดลอกคูคลอง การจัดโครงการคลองสวยน้ำใส
- การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ ระบบการกำจัดขยะให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

2.7 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ตลอดจนการบำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลแม่กาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทางด้านสาธารณสุข โภคและสาธารณสุขการให้ครอบคลุมทุกด้าน

การพัฒนาคนและสังคม

การพัฒนาคนและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ อาทิ ประเพณีประกาศสงกรานต์แห่กษัตริย์ 12 ราศี ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประเพณีดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันเด็ก วันพ่อ วันแม่ และวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จารีตประเพณีอันดีงาม เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน

ด้านความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตำบลแม่กาขึ้นมา 12 กลุ่ม เพื่อประสานองค์การบริหารส่วนตำบลในการสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มการศึกษา กลุ่มสภาวัฒนธรรม กลุ่มเครือข่ายกองทุน กลุ่มเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชย์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอปพร.

ด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ให้การดูแลสนับสนุนด้านดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง และได้สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แม่มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ได้จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาตำบลแม่กาให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กาประกอบด้วย

- สวัสดิการสมาชิกกลุ่มการศึกษา
- การพัฒนานุเคราะห์ทางการศึกษา
- การประชุมประจำเดือนคณะกรรมการศึกษา
- โครงการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มการศึกษา
- สนับสนุนกิจกรรมโดยการส่งเสริมด้านคุณธรรม ด้านวิชาการ ด้านจริยธรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านกีฬาดนตรีและนันทนาการ

เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ในการพัฒนาการศึกษาตำบลแม่กาและส่งเสริมให้เยาวชน เยาวชน มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพและด้านดนตรี กีฬา และนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและด้านสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา ดนตรีและนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ให้การสนับสนุนจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์และมิ้งบประมาณเร่งด่วน ช่วยเหลือ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณสมทบเป็นกองทุน สวัสดิการกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 12 กลุ่ม ที่สมาชิกแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออมในกองทุนสวัสดิการกลุ่ม

ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดตั้งกลุ่มสาธารณสุขตำบลแม่กาทั้งระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน เพื่อร่วมรณรงค์และเผยแพร่การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพ การโภชนาการ การป้องกันและรักษาโรค และการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

ได้จัดตั้งศูนย์กีฬา ดนตรี และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยใช้กิจกรรมกีฬา ดนตรี และนันทนาการเป็นสื่อและสนับสนุนงบประมาณในการสร้างลานกีฬาให้ชุมชนเพื่อประกอบกิจกรรมของศูนย์กีฬา ดนตรี และนันทนาการ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจตามที่วางไว้ เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงการขับเคลื่อนกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความเข้มแข็งและไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อย่างแพร่หลายเท่าที่ควร

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากมีการขยายด้านที่อยู่อาศัย ด้านสถานที่ประกอบการจำนวนมากทำให้มีขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาได้รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยและจัดถังขยะให้เพียงพอกับความต้องการและจะพัฒนาในการจัดเก็บขยะที่ทันสมัยเพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์หรือเสียงตามสาย จุดปฏิบัติการวิถุชุมชนตำบลแม่กาและสื่อต่าง ๆ มีการอบรมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนด้านสวัสดิการให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกคน

บทที่ 3

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ดำเนินการพัฒนาโดยยึดแนวทางตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และการพัฒนาตามนโยบายที่ได้รับคัดเลือก เป็นตำบลนำร่องโครงการชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาตามนโยบายที่คณะผู้บริหารเห็นว่าเป็นความต้องการของประชาชนในตำบลที่จะทำให้เป็นเมืองนำอยู่โดยพัฒนาครบทุกด้านทุกแผนงาน

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา โดยการนำของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา ได้มีกรอบการพัฒนาตำบลแม่กา ให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ตามนโยบาย คือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุง บำรุง รักษาสร้างถนน สุสาน ทางเดินสัญจร เพื่อผลผลิตทางการเกษตร รางระบายน้ำ ฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร การป้องกันน้ำท่วม ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาตำบล พัฒนาระบบจราจร การไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้บริการประชาชนในการบริการสาธารณะ งานด้าน

สวัสดิการสังคม ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ดนตรี และนันทนาการ ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ให้คนมีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

เพื่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เกิดคุณค่า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเป็นการสร้างมูลค่าในการสร้างรายได้ขับเคลื่อน โดยการส่งเสริมปลูกพืชแบบครบวงจร และการขยายสัตว์พันธุ์ดี พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ และเชิงชุมชนเฝ้า พัฒนาให้เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม ปราศจากมลพิษ ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจประกอบกิจการนันทนาการ โดยให้มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการที่ครบครัน นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองและการบริหาร

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานทุกด้านมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่กาให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาบุคลากร

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ประกอบด้วย

ข้อบ่งชี้ และปริมาณของ ปัญหา	พื้นที่ เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้ม ในอนาคต
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ถนน คสล. ยังไม่ เพียงพอ 2. ถนนมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม 3. ไฟฟ้าสาธารณะ น้ำประปา น้ำเพื่อ การเกษตร โทรศัพท์ยัง ไม่ ทั่วถึง	ทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่กา	ประชาชนตำบลแม่กา ทุกหมู่บ้าน	- มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มี มาตรฐานและเป็นความ ต้องการที่แท้จริงของ ประชาชน

<p>ขอบข่าย และปริมาณของปัญหา</p>	<p>พื้นที่ เป้าหมาย</p>	<p>กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>การคาดการณ์แนวโน้ม ในอนาคต</p>
<p>ด้านการพัฒนาคนและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำ - ขาดสวัสดิการ การกีฬา คนตรี นันทนาการ - ชุมชนไม่เข้มแข็ง - การระบาดของ ยาเสพติด - ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน - การป้องกันบรรเทา สาธารณภัยไม่เพียงพอ - ภาวะว่างงาน - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ อนามัย - ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ ในการระวังป้องกัน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่อง ฟันยุงและแมลง - ขาดเวชภัณฑ์ยาในการ รักษาโรค - การส่งเสริมการศึกษา ในทุกระดับยังไม่ได้รับ การสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ - ด้านศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีไม่ได้รับความ สนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนบางส่วน 	<p>ทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่กา</p>	<p>ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ในชุมชนตำบลแม่กา ทุกหมู่บ้าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เด็กและเยาวชน ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม เกณฑ์มาตรฐาน - ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพใน ตำบลแม่กาได้รับการ บริการด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออย่าง ทั่วถึงทุกครัวเรือน - ทำให้ประชาชนใน ตำบลแม่กาและตำบล ใกล้เคียงได้โอกาส ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง - การดำรงชีวิตของ ประชาชนในท้องถิ่น เรื่องหลักคำสอนของ ศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น คงอยู่ ตลอดไป

ขอบข่าย และปริมาณของปัญหา	พื้นที่ เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้ม ในอนาคต
<p>ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีงานทำต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน - ไม่มีการกระจายรายได้ อย่างเพียงพอ - ประชาชนที่มีรายได้ น้อยมีอาชีพไม่มั่นคง 	<p>ทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่กา</p>	<p>ประชาชนที่อยู่ในวัย แรงงานอายุ 18 – 60 ปี</p>	<p>ประชาชนจะได้รับ โอกาสในการทำงาน มากขึ้นมีรายได้พอเลี้ยง ตนเอง ครอบครัวและ ดำรงชีพอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข</p>
<p>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาขยะมูลฝอย - ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค - แหล่งน้ำธรรมชาติ ตื้นเขิน 	<p>ทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่กา</p>	<p>ประชากรที่อาศัยอยู่ใน พื้นที่ตำบลแม่กา ทุกคน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนประสบ ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ขยะมูลฝอย ถ้า ไม่ดำเนินการสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็กกัน ลำห้วยและขุดคลองลำ ห้วยจะเป็นอุปสรรคใน การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
<p>ด้านการเมืองและการบริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน - การมีส่วนร่วมของประชาชน 	<p>ทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่กา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในตำบลแม่กา - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้บริหารท้องถิ่น - สมาชิก อบต. - ผู้นำท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำให้ชุมชนในตำบลแม่กาเข้มแข็งและมีความพร้อมทุกด้านในกิจกรรมของ อบต.มากขึ้น

ข้อบ่งชี้ และปริมาณของปัญหา	พื้นที่ เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	การคาดการณ์แนวโน้ม ในอนาคต
ด้านอื่น ๆ - ปัญหาขาดงบประมาณ - บุคลากรไม่เพียงพอ - การบริการของ เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	ทุกหมู่บ้าน ตำบลแม่กา	ประชาชนตำบลแม่กา และใกล้เคียง	ทั้งนี้ในตำบลแม่กา มีการ ขยายตัวอย่างรวดเร็วจะ ทำให้เกิดปัญหาสังคม และอุบัติเหตุประเภท ต่าง ๆ ตามมาอย่าง มากมาย

3.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนา ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ด้วยเทคนิค (Swot Analysis)

ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค Swot Analysis เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของการพัฒนาเป็นการบ่งบอกและตอบคำถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสภาพการพัฒนาอยู่
จุดไหน” พอสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยภายใน

ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพัฒนา ดังนี้

- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอำนาจ การกำกับดูแล
- ระเบียบกฎหมาย
- บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ
- งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ
- ระบบฐานข้อมูล
- การประสานงาน / การอำนวยความสะดวก / ความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มีปัจจัยภายในเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้

จุดแข็ง (Strengtgs)	จุดอ่อน (Weakisgness)
<p style="text-align: center;">ด้านบริหารงาน</p> <p>1. มีการบริหารงานโดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร</p> <p>2. มีผู้บริหารท้องถิ่น ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน</p> <p>การกำกับดูแลการบริหารงาน</p> <p>1. มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p style="text-align: center;">การแบ่งส่วนราชการ</p> <p>การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ตามภาระหน้าที่ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการเป็น 6 ส่วนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ส่วนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา- ส่วนการคลัง- กองช่าง- ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- ส่วนสวัสดิการสังคม <p style="text-align: center;">ระเบียบกฎหมาย</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มีอำนาจหน้าที่จะต้องปฏิบัติถือเป็นหน้าที่บังคับตาม มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68</p>	<p style="text-align: center;">การกำกับดูแลการบริหารงาน</p> <p>1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากส่วนกลางทำให้การบริหารงานบางเรื่องยังขาดความคล่องตัว</p>

จุดแข็ง (Strengtgs)	จุดอ่อน (Weakisgness)
<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาได้กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ ตามแผนอัตราค่าจ้างพนักงานส่วนตำบล 2552-2555</p> <p>ระบบฐานข้อมูล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาให้การให้บริการชำระภาษีค่าธรรมเนียมตามแผนที่ภาษีที่ได้เก็บข้อมูลให้ในฐานข้อมูลการให้บริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>การประสานงานความร่วมมือ</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาได้ประสานงานความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนสมาชิกสภาตำบล เพื่อประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชากรในชุมชนจึงทำให้ได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน</p> <p>ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาเป็นเจ้าของหน้าที่ที่ได้รับการอบรมออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้บริการประชาชนในด้านบริการสาธารณะพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กากำหนดกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานส่วนตำบลมีจำนวนอัตราแต่ปัจจุบันมีอัตราค่าจ้างที่ดำรงตำแหน่งอัตรา ยังขาดอัตราค่าจ้างบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และกรอบอัตราค่าจ้างที่กำหนดได้</p> <p>ระบบฐานข้อมูล</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาต้องพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้วยการตั้งระบบ LAN ซึ่งเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตำบลแม่กาไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลนำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหารงานภายในตำบล และยังเป็นแหล่งศึกษาของประชากร</p> <p>การประสานงานความร่วมมือ</p> <p>การประสานความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนยังขาดความสามัคคีและการให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม</p> <p>ทรัพยากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กายังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริการสาธารณะและการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้บริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ</p>

ปัจจัยภายนอก

ทั้งที่เป็นการวิเคราะห์โอกาสและการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ผลกระทบต่อ การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา ดังนี้

- ด้านการเมืองรวมถึงความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์
- ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ เช่น ผลผลิตรายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน การเกษตร การพาณิชย์การ การคลัง ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย
- เทคโนโลยี

โอกาส	ข้อจำกัด / อุปสรรค
<p>ด้านการเมือง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กามีจำนวน สมาชิกสภา 36 คน มีบางส่วนไม่มีปัญหาขัดแย้ง แนวคิดการพัฒนาตำบลแม่กา เพราะสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาทุกคนยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>ด้านเศรษฐกิจ / การลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none">- ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา มีการขยายตัวด้วยการเจริญเติบโตด้านสังคมมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพรับจ้างและการให้บริหารในสถานประกอบการต่าง ๆ มากขึ้น- มีผู้ประกอบการกิจการหอพัก ห้างร้าน และเข้ามาลงทุนเพื่อประกอบกิจการด้าน อสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น และประชาชนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นทำให้การจัดเก็บเงินภาษีเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น	<p>ด้านการเมือง</p> <p>ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้ง</p> <p>ด้านเศรษฐกิจ / การลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none">- เกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาส่งผลกระทบทางด้านการเงิน การจ้างงานลดต่ำลง ประชาชนว่างงาน- มีการประกอบอาชีพรับจ้างแรงงานจากนอกพื้นที่เป็นประชากรแฝง- การขยายตัวกิจการหอพักและร้านค้าเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความเป็นชุมชนหนาแน่นขึ้น ปัญหาการจราจรไม่เป็นระเบียบทำให้ต้องปรับปรุงแก้ไข การอนุญาตปลูกสร้างอาคารหอพักสถานประกอบการและการวางผังเมืองที่ดีให้กับชุมชน

โอกาส	ข้อจำกัด / อุปสรรค
<p data-bbox="400 371 632 405">ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p data-bbox="236 427 767 696">องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา รับผิดชอบให้ประชาชนมีจิตสำนึกในหารหวงแหนรักษาแม่น้ำลำคลองและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ของชุมชน เพื่อให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดเป็นชุมชนน่าอยู่อาศัย</p> <p data-bbox="421 770 603 808">ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <ul data-bbox="236 831 775 1335" style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสภาพประกอบการเพื่อกำกับดูแลในด้านการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง- ปัญหาฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน ได้กำชับให้ผู้ประกอบการควบคุมดูแล เพื่อแก้ไขผลกระทบดังกล่าว- กำชับไม่ให้เผาวัสดุที่เป็นขยะ เพื่อให้ไม่ให้เป็นที่รบกวนประชาชนและจัดหน่วยงานจัดเก็บขยะออกไปบริการตามพื้นที่ต่าง ๆ <p data-bbox="309 1408 719 1447">ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p data-bbox="236 1469 775 1906">องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนตำบลแม่กา ดำเนินตรวจแม่ตำ อปพร. ชรบ. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการออกตรวจภายในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามพวกมิจฉาชีพเป็นการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร</p>	<p data-bbox="975 371 1206 405">ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <ul data-bbox="815 427 1355 696" style="list-style-type: none">- เกิดปัญหาน้ำดินตะกอนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กาและที่ราบลุ่มในฤดูฝน- ชุมชนไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง- ดินมีสภาพขาดความสมบูรณ์ <p data-bbox="995 770 1177 808">ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <ul data-bbox="815 831 1358 1043" style="list-style-type: none">- มีการปล่อยน้ำเสียจากการประกอบกิจการหอพักและห้างร้าน- ปัญหาฝุ่นละออง- ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย <p data-bbox="888 1408 1299 1447">ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p data-bbox="815 1469 1358 1671">ประชาชนขาดความร่วมมือในการประสานในชุมชนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวกรวดเร็วโดยยึดหลักการให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ</p>

บทที่ 4

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอุดมการณ์การพัฒนาตำบลแม่กา

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“มุ่งพัฒนาตำบลแม่กา เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้จังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่คนคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ มีความสามัคคีที่เอื้ออาทร ประชากรมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ประสานทุกภาคส่วนพัฒนาตำบลแม่กา ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน สำคัญ คือ การสร้างสังคมที่มีความสมานฉันท์ สามัคคีที่เอื้ออาทร อยู่อย่างเคารพธรรมชาติ มีความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของบ้านเมืองในอนาคตให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา 65 , 67 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้กำหนดภารกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดให้มีสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
2. ปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
3. พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มการออม การสร้างรายได้ ส่งเสริมตลาด สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มเพื่อการพึ่งตนเองได้เป็นสำคัญและพัฒนารายได้ของประชาชนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข และศูนย์กีฬา ดนตรี นันทนาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม เพื่อมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

กระบวนการที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนการบริหารเชิงแนวคิด เป็นการพัฒนาการบริหารเชิงแนวราบ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไข และปัญหาตามความต้องการและสภาพที่แท้จริง ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย					
			ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. จัดให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ปราศจาก ขยะ และมลพิษ	จำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัย	ครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัยจำนวน..... ครัวเรือนจากทั้งหมด..... ครัวเรือน	จำนวน ครัวเรือน					
2. จัดให้มีการคมนาคมมีความ สะดวกรวดเร็ว	ร้อยละของจำนวนเส้นทางมากขึ้น	จำนวน.... เส้นทาง	100%					
3. ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตาม หลักการ ศึกษาภาคบังคับ ปี	ร้อยละของจำนวนเด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส	จำนวนเด็กเยาวชนและ ผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ ของจำนวนเด็กและเยาวชน ในวัยเรียนทั้งหมด	100%					
4. ประชากรมีอาชีพและมีรายได้ อย่างพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็งพึ่งตนเองได้	ร้อยละของประชากรที่มี สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	ประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์มีร้อยละ ของประชากรทั้งหมด	100%					

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย				
			ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละของประชากรที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	ประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีร้อยละของประชากรทั้งหมด	100%				
6. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละของประชากรที่มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	จำนวนประชากรที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีร้อยละของประชากรทั้งหมด	100%				

บทที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนไฟฟ้า	1. ก่อสร้างถนน คสม. ภายในตำบล 2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก 3. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 4. ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 5. ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 6. ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
	1.2 พัฒนาระบบจราจร	1. ติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายบอกสถานที่ ป้ายหมู่บ้าน 2. ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 3. รณรงค์จับจี้ปลอดภัย
	1.3 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วมถึง	1. วางท่อระบายน้ำริมทางถนนสายหลักพร้อมทางระบายน้ำ 2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของตรอกซอยและถนนหลัก 3. สร้างเขื่อนป้องกันดินตามแนวตลิ่งริมคลองสายหลักคลองซอย 4. สร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยสายหลัก คอนกรีตเสริมเหล็ก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
	1.4 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านและประปาตำบลพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 2. บำรุงซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล 3. ซุดเจาะบ่อบาดาล 4. ซ่อมแซมระบบประปา 5. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 6. ปรับปรุงถังน้ำบาดาล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2.1 สร้างความเข้มแข็งชุมชนด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด 2. ก่อตั้งสนามกีฬาตำบลแม่กา 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. ส่งเสริมกิจกรรมของประชาคมหมู่บ้าน 5. เผยแพร่ความรู้ตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง 6. ฝึกอบรมผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 7. สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพระมหากษัตริย์และทางราชการ 9. ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 10. สงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ 11. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
		12. จัดตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน 13. สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14. ป้องกันและแก้ไขผู้มี อิทธิพลในชุมชน 15. อุคหนุนสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
	2.2 ป้องกันและส่งเสริมการมี สุขภาพอนามัยที่ดี	1. จัดตั้งสาธารณสุขตำบล แม่กาเพื่อดูแลสุขภาพบุคคล และชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ให้มี สุขภาพอนามัยบุคคลและ ชุมชนที่ดีปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บที่มีสาเหตุจากโรคต่าง ๆ 2. จัดกิจกรรมและอบรม เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกัน ยาเสพติดและโรคเอดส์ 3. ป้องกันและคอยคุมโรคพิษ สุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก 4. สนับสนุนแพทย์แผนไทย ในชุมชน 5. ส่งเสริมสุขภาพเด็กทั้งก่อน วัยเรียน และเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคเด็กอายุ 0 – 12 ปี 6. รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 7. รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เพื่อเกิดพระเกียรติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
	2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ	1. จัดตั้งศูนย์กีฬา ดนตรี นันทนาการ 2. สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา ศูนย์ย่อย 3. จัดอบรมฝึกสอนทักษะกิจกรรมกีฬา ดนตรี 4. จัดการแข่งขันกีฬาในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา 5. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. จัดซื้อถังดับเพลิงถังน้ำในตัว 2. จัดตั้งจุดดับเพลิงชุมชน 3. จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย 4. จัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร 5. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 6. จัดซื้อสัญญาณไฟพร้อมสัญญาณเสียง 7. จัดซื้อรถยนต์ตรวจการพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 8. จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี 9. ธารรงค์ในการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภัย 10. ป้องกันภัยและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 11. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 12. ธารรงค์ขี้นชีพปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
	<p>3.2 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน 2. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 3. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 4. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยความรู้เกี่ยวกับสารเคมีเบื้องต้น 5. ฝึกทบทวนอาสาสมัคร อปพร. 6. ศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
<p>4. ยุทธศาสตร์การวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว</p>	<p>4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและมีสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 กลุ่ม ดำเนิน โครงการสวัสดิการกองทุนสมาชิกกลุ่มและโครงการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม 2. สนับสนุนทุนดำเนินการกลุ่มออมทรัพย์ 3. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 4. ประกวดชุมชนดีเด่น 5. จัดโครงการ อบต. สัญจร 6. สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 7. โครงการอันเนื่องมาจากชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน 8. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพเสริม 9. ฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
	4.2 ประชาสัมพันธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	<ol style="list-style-type: none">1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์2. ส่งเสริมให้มีการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น3. รณรงค์อนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวจากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น4. สร้างอาคารสำหรับจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกอย่างครบวงจร5. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.1 สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none">1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล2. รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ3. ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน4. รณรงค์รักษาคุณภาพน้ำในคูคลองสาธารณะ5. ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ6. ชุมชนรักษาความสะอาด7. จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม8. สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบแยกประเภท9. จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียภายในหมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
		10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา เมืองนำอยู่ 11. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและ สร้างเสริมสุขภาพประชาชน 12. ขุดลอกคลองท่อระบายน้ำและ สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
	5.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้จัดทำเรือนเพาะชำ กล้าไม้ ภายในเขตพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่กาแห่งใหม่	1. เพาะชำปลูกต้นไม้ตาม พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดให้มีสถานที่ ออกกำลังกายสวนสาธารณะ 3. ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ 4. ปลูกซ่อมแซมและบำรุงรักษา ต้นไม้
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6.1 ส่งเสริมการศึกษา	1. สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน 2. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) และ อาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียน และนักเรียน และศูนย์เด็กเล็ก 3. สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ การศึกษาแก่สถานศึกษา 4. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย 5. จัดส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ สอนด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ดนตรี กีฬา และ กิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
	6.2 ฟื้นฟูประเพณี	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดงานประเพณีประกาศสงกรานต์ 2. จัดงานคำห้วนผู้สูงอายุประจำปี 3. จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา 4. ส่งเสริมประเพณีสลากภัต 5. จัดงานประเพณีลอยกระทง 6. จัดงานวันขอบคุณประจำปี 7. จัดงานประเพณีวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	7.1 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดซื้อรถดับเพลิง 2. ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กา 3. ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กา 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 5. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 6. จัดตั้งสาธารณสุขมูลฐาน 7. ปรับปรุงระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี 8. จัดหาวัสดุสำนักงาน 9. จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 10. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโทรทัศน์ 11. จัดซื้อรถตู้ 12. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
		<ol style="list-style-type: none"> 14. ติดตั้งระบบ LAN ในสำนักงาน 15. จัดซื้อเครื่องถ่าย VDO 16. จัดซื้อตู้เอกสารชนิดต่าง ๆ 17. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง 18. ปรับปรุงสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 19. ก่อตั้งสถานีดับเพลิง 20. ติดตั้งโทรศัพท์สำนักงานใหม่ สำนักงานป้องกันและดับเพลิง 21. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับพนักงานดับเพลิง ในการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
	<p>7.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วไป และพัฒนาบุคลากร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 2. สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่น 3. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 4. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 5. ก่อสร้างหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านในระบบไร้สาย 6. จัดทำห้องสมุดประจำตำบล 7. จัดทำธนาคารตำบลแม่กา 8. จัดทำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
		<p>10. ฝึกอบรมและทัศนศึกษา คูงานนอกสถานที่สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง</p> <p>11. จัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ข่าวสาร กิจกรรมความก้าวหน้าและนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>12. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง ราชการ</p> <p>13. เปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแห่งใหม่</p> <p>14. อบรมสัมมนาคณะกรรมการกลุ่ม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตำบลแม่กา</p> <p>15. จัดเวทีประชาคมทั้งระดับหมู่บ้านระดับ ตำบล</p> <p>16. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>17. ทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้</p> <p>18. อบรมพนักงานส่วนตำบลในการให้ บริหารประชาชนแบบ “ONE STOP SERVICE”</p> <p>19. ปรับปรุงระบบข้อมูล การประปา และขยะมูลฝอย</p> <p>20. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี</p>

บทที่ 6

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผล

6.1 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

1.นโยบาย

นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ประกอบด้วย 3 พันธกิจ

7 ยุทธศาสตร์ 36 แผนงาน

3 พันธกิจที่จะนำไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 กระบวนการสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง

พันธกิจที่ 2 กระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และยั่งยืน

พันธกิจที่ 3 กระบวนการปฏิรูปการบริหารจัดการที่ดี

ทั้ง 3 พันธกิจ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแผนงานดังต่อไปนี้

พันธกิจที่ 1 กระบวนการสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง มี 3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน คู่ครองทางสังคม มี 8 แผนงานประกอบด้วย

1. แผนปฏิบัติการระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
2. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
3. แผนพัฒนาการศึกษา ดนตรี นันทนาการ การละเล่นท้องถิ่น
4. แผนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. แผนขยายระบบประกันสังคม คู่ครองผู้ด้อยโอกาส
6. แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
7. แผนป้องกันชุมชนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
8. แผนปลูกจิตสำนึกให้รักชุมชน รักท้องถิ่น รักสามัคคี นิยมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกระบวนการสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็ง คือ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาตำบลแม่กาอย่างยั่งยืน มี 4 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนงานการจัดแผนชุมชนตำบลแม่กาแบบบูรณาการ
2. แผนสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง สมานฉันท์ สามัคคี และเอื้ออาทร
3. แผนพัฒนาตำบลแม่กาเป็นเมืองน่าอยู่
4. แผนพัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรม และการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกระบวนการสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งคือ ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนมี 8 แผนงาน ประกอบด้วย**

1. แผนจัดทำผังเมืองตำบลแม่กา
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปรับกลไกองค์กร เน้นการมีส่วนร่วม
3. แผนพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างทั่วถึง
4. แผนพัฒนาแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึง
5. แผนพัฒนาถนนหนทางในชุมชนอย่างมีคุณภาพ
6. แผนจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แผนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

**พันธกิจที่ 2 กระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน มี 3 ยุทธศาสตร์ หรือ 3
แนวทางประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารเศรษฐกิจแบบส่วนรวม มี 3 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนสร้างความเข้มแข็ง และภูมิคุ้มกันในภาคการเงิน งบประมาณ
2. แผนสร้างความมั่นคงฐานะการเงิน งบประมาณ และกองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. แผนประสานกลไกการผลิต การตลาด แนวร่วมทางเศรษฐกิจในชุมชนตำบลแม่กา และตำบลอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน คือ ยุทธศาสตร์
การเพิ่มสมรรถภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน มี 4 แผนงาน ประกอบด้วย**

1. แผนส่งเสริมโครงสร้างการผลิต และการบริหารทางเศรษฐกิจในระบบเครือข่าย และกลุ่มอาชีพ
2. แผนผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตในชุมชนอย่างเหมาะสมกับกลไกการตลาด
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน เป็นระบบเครือข่ายและสหกรณ์
4. แผนสร้างอำนาจต่อรองด้วยการรวมกลุ่มแบบองค์กร

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 4 แผนงาน ประกอบด้วย**

1. แผนส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
2. แผนยกระดับพื้นฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
3. แผนพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. แผนปรับเปลี่ยนการบริหาร การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

พันธกิจที่ 3 กระบวนการปฏิรูปการบริหารจัดการที่ดี มี 5 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนปฏิรูปการบริหาร โดยเน้นพื้นที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง เพิ่มบทบาทชุมชนในท้องถิ่น แก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม
2. แผนปรับเปลี่ยนอำนาจการตัดสินใจรวมศูนย์จากส่วนกลาง ไปสู่การบริหารจัดการ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
3. แผนปรับเปลี่ยนการจัดทำงบประมาณให้เกิดงานเกิดรายได้ เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง
4. แผนกระจายอำนาจให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. แผนป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กอบโกยผลประโยชน์ของส่วนรวม ไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มพวก

2. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย

เพื่อการดำเนินงาน ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ประการ ประกอบด้วย

2.1 การพัฒนาคุณภาพคนและชุมชน ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้มุ่งสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้

- 1) ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ในชุมชน เอาคนเป็นศูนย์กลาง นำเอาทรัพยากรในชุมชนมาใช้สร้างสรรค์
- 2) จัดการชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตามความต้องการที่แท้จริง ด้วยภูมิปัญญาของกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม
- 3) สร้างระบบขับเคลื่อนโดยสมาชิกของกลุ่มคน ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล ที่พอเหมาะพอดีกับศักยภาพของท้องถิ่นเท่าที่จะบริหารจัดการได้

2.2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้งบประมาณทรัพยากรในชุมชนด้วยการกำหนดขบวนการทำแผนชุมชน ความต้องการของสมาชิกที่กำหนดไว้ จำนวน 12 กลุ่ม คุณภาพชีวิตคนตำบลแม่กา และศูนย์กีฬา ดนตรี นันทนาการ ตำบลแม่กา เป็นขบวนการขับเคลื่อนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.3 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นการผลิตที่เป็นเชิงมูลค่าเข้าสู่ภาคบริการประชาชน สร้างความมั่นคงของงานในระดับชุมชน เน้นการออมของสมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นฐานการลงทุนในอนาคต เน้นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการรวมพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองในระยะยาว

2.4 การพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- 1) รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์
- 2) สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 3) พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 4) สร้างองค์ความรู้ สร้างพื้นฐานการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปัญหาท้องถิ่นที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2.5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยปรับโครงสร้างกลไกการกระจายการจัดสรรทรัพยากรในชุมชน จากระดับตำบลลงสู่ชุมชนทุกหมู่บ้าน อย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนทุกหมู่บ้านให้เข้าร่วมบริหารจัดการชุมชน ตำบลแม่กาอย่างมีส่วนร่วมบูรณาการ

6.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. ก่อสร้างถนนลาดยางและคสล. ภายในตำบล	- จำนวนถนนที่ก่อสร้าง	5	1	1	1	1	1	
2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก	- จำนวนถนนลูกรังที่ปรับปรุง	5	1	1	1	1	1	
3. ก่อสร้างสะพาน ทางเดินเท้า	- จำนวนสะพาน ทางเดินเท้า คสล.	5	1	1	1	1	1	
4. ซ่อมแซมสะพาน	- จำนวนสะพานที่ซ่อมแซม	5	1	1	1	1	1	
5. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	- จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ซ่อมแซม	5	1	1	1	1	1	
6. ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	- จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างที่ต้องขยายเขต	5	1	1	1	1	1	
7. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์	- จำนวนศาลาเอนกประสงค์	5	1	1	1	1	1	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
8. วางท้อระบายน้ำ พร้อมบ่อท้อ คสล. ในหมู่บ้าน	- จำนวนครั้งการวางท้อระบายน้ำ ในชุมชน	5	1	1	1	1	1	
9. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต. แม่กา	- จำนวนอาคารที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	1	1					
10. ติดตั้งป้ายบอกทางป้ายบอก สถานที่ ป้ายหมู่บ้าน ป้ายจราจร	- จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วม	18	4	4	4	3	3	
11. รณรงค์ขับขีปลอดภัย	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำในลำห้วยสายหลัก

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2553	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. วางท่อระบายน้ำริมถนนสายหลัก พร้อมทางระบายน้ำ	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
2. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางระบายน้ำ บ่อพักพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียของตรอกชอกชอย และถนนสายหลัก	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
3. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำลำห้วยสายหลัก	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
4. สร้างเขื่อนป้องกันดินตามแนวตลิ่งริมคลองสายหลัก และคลองชอย	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	

แนวทางที่ 3 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
2. บำรุงซ่อมแซมบ่อประปาบาดาล	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
3. ซุดเจาะบ่อบาดาล	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
4. ซ่อมแซมระบบประปา	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
5. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
6. ติดตั้งและปรับปรุงถังน้ำประปาบาดาล	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	5	1	1	1	1	1	
7. จัดตั้งประปาตำบลแม่กา	- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	1						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 แนวทางที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	- จำนวนครั้งที่จัด	90	18	18	18	18	18	
2. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนกลุ่มคุณภาพชีวิต	- จำนวนครั้งที่จัด	70	14	14	14	14	14	
3. อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านต่าง ๆ	- จำนวนครั้งที่จัด	75	15	15	15	15	15	
4. กองทุนสวัสดิการเงินออม กลุ่มคุณภาพชีวิต	- จำนวนครั้งที่จัด	70	14	14	14	14	14	
5. ส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- จำนวนครั้งที่จัด	20	4	4	4	4	4	
6. ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
7. คู่มือรองสวัสดิการ และ สงเคราะห์เด็กและเยาวชน	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	
8. ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	
9. การป้องกันและบรรเทาสา ธารภัยในชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	
10. สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	
11. ป้องกันและแก้ไขผู้มี อิทธิพลในชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	
12. อุดหนุนสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	
13. ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและอบายมุขและโรค เอดส์ในชุมชน	- จำนวนครั้งที่จัด	5	1	1	1	1	1	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
14. ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับ ตำบลกลุ่มต่าง ๆ	- จำนวนครั้งที่จัด	840	168	168	168	168	168	
15. พัฒนานุเคราะห์ คณะกรรมการกลุ่มคุณภาพชีวิต ประจำปี	- จำนวนครั้งที่จัด	70	14	14	14	14	14	

แนวทางที่ 2 ป้องกันและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัย ของประชาชน		10	2	2	2	2	2	
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชนและ ผู้ประกอบการที่ติดต่อให้บริการ ด้านสาธารณสุข		5	1	1	1	1	1	
3. อบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ		5	1	1	1	1	1	
4. จัดทำบอร์ดเผยแพร่ข่าวสาร ด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน		10	2	2	2	2	2	
5. ส่งเสริมการวางแผน ครอบครัว		20	4	4	4	4	4	
6. แพทย์แผนไทยในชุมชน		18	3	3	4	4	4	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
7. จัดชื้อยาและเวชภัณฑ์		15	2	2	2	2	2	
8. สุขาภิบาลอาหารและ โภชนาการ		20	4	4	4	4	4	
9. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเด็ก 0-12 ปี		15	4	4	4	2	1	
10. ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียน		15	4	4	4	2	1	
11. ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน		15	4	4	4	2	1	
12. อนามัยโรงเรียน		5	1	1	1	1	1	
13. ส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชน		10	2	2	2	2	2	
14. หอพักน้าอยู่		5	1	1	1	1	1	
15. ป้องกันและต่อต้าน ยาเสพติดและโรคเอดส์		20	4	4	4	4	4	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
16. รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติ		10	2	2	2	2	2	
17. ส่งเสริมการออกกำลังกาย		10	2	2	2	2	2	
18. ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า โรคไขเลือดออก		5	1	1	1	1	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ด้านรักษาความสงบ
 แนวทางที่ 1 จัดทำวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. จัดตั้งสถานีดับเพลิงในชุมชน	จำนวนที่จัดตั้ง	1						
2. จัดซื้อรถดับเพลิงมีถังน้ำในตัว	จำนวนที่จัดซื้อ	1 คัน						
3. จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย	จำนวนที่จัดซื้อ	10 ครั้ง	2	2	2	2	2	
4. จัดซื้อถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	จำนวนที่จัดซื้อ	- ถัง						
5. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	จำนวนที่จัดซื้อ	50 เครื่อง	10	10	10	10	10	
6. จัดตั้งสถานีวิทยุสื่อสาร	จำนวนที่จัดซื้อ	1 เครื่อง						

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. รมรงค์ในการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ และสาธารณภัย	จำนวนกิจกรรม	10 ครั้ง	2	2	2	2	2	
2. ป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จำนวนชุมชนที่เข้าร่วม	18 ชุมชน	4	4	4	3	3	
3. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย								
4. รมรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่ยปลอดภัย		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
5. ตรวจสอบสถานประกอบการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		5	1	1	1	1	1	
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในการดำเนินชีวิตประจำวัน		90	18	18	18	18	18	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
7. สนับสนุนโครงการฝึกอบรม จัดตั้งและฝึกอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน		5	1	1	1	1	1	
8. ฝึกทบทวนอาสาสมัคร อปพร.		5	1	1	1	1	1	
9. ศึกษาดูงานอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้านการ บรรเทาสาธารณภัย		5	1	1	1	1	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชนเพิ่มเติม	จำนวนกลุ่มที่จัดตั้ง	6	2	1	1	1	1	
2. สนับสนุนทุนดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกกลุ่มคุณภาพชีวิต	จำนวนครั้ง	5	1	1	1	1	1	
3. สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างรายได้กลุ่มอาชีพ		20	4	4	4	4	4	
4. ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	จำนวนกลุ่มร่วม	20	4	4	4	4	4	
5. สนับสนุนโครงการปลูกพืชครบวงจร	จำนวนครั้ง	5	1	1	1	1	1	
6. สนับสนุนโครงการขยายสัตว์พันธุ์ดี	จำนวนครั้ง	5	1	1	1	1	1	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
7. ส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้า และอาหารพื้นเมือง	จำนวนแห่ง	2						
8. สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน		20	4	4	4	4	4	
9. ผักสวนครัวรั้วกินได้	จำนวนชุมชนที่เข้าร่วม	18	4	4	4	3	3	
10. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
11. สนับสนุนอุปกรณ์ในการ ประกอบอาชีพเสริม	จำนวนกลุ่ม	20	4	4	4	4	4	
12. ประกวดชุมชนดีเด่นและ โครงการคนดีศรีแม่กาต้านต่าง ๆ		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	

แนวทางที่ 2 ประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมและ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว	10	2	2	2	2	2	
2. อนุรักษ์ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว	5	1	1	1	1	1	
3. อนุรักษ์อนุรักษ์สถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว	5	1	1	1	1	1	
4. จัดสร้างศูนย์จำหน่ายอาหาร พื้นเมือง ของที่ระลึก	จำนวนแหล่งท่องเที่ยว	5	1	1	1	1	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะ และกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
2. รณรงค์รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
3. สาธารณสุขมูลฐาน	จำนวนกิจกรรม							
4. รณรงค์รักษาคุณภาพน้ำในคูคลองสาธารณะ	จำนวนกิจกรรม							
5. ฝึกอบรม สัมมนาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวนกิจกรรม							
6. ชุมชนรักษาความสะอาด	จำนวนกิจกรรม							

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
7. กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวนกิจกรรม							
8. สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะแบบแยกประเภท	จำนวนกิจกรรม							
9. จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้าน	จำนวนกิจกรรม							
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนำอยู่	จำนวนกิจกรรม							
11. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพประชาชน	จำนวนกิจกรรม							
12. ขุดลอกคลอง ท่อระบายน้ำและสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก	จำนวนกิจกรรม							

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. สนับสนุนทุนการศึกษา นักเรียน	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
2. สนับสนุนอาหารเสริมและ อาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัย เรียนและวัยเรียน	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
3. สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ การศึกษาแก่สถานศึกษา	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
4. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
5. สนับสนุนความเป็นเลิศของนักเรียนในสถานศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ดนตรี และนันทนาการ ตลอดจนด้านบุคลิกภาพ	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
6. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	

แนวทางที่ 2 พื้นฟูอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. จัดงานวันสำคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย์และราชการ	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
2. จัดงานประเพณีลอยกระทง		5	1	1	1	1	1	
3. จัดงานประเพณีประกาศ ศาสตร์		5	1	1	1	1	1	
4. จัดงานวันกลุ่มคุณธรรมชีวิต	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1	1	
5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นทุกด้าน		5	1	1	1	1	1	
6. จัดงานวันขอบคุณประจำปี		5	1	1	1	1	1	
7. จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดและโรคเอดส์		5	1	1	1	1	1	
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเด็ก และเยาวชน		5	1	1	1	1	1	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาและการทำงาน

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่กา		1 แห่ง						
2. จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลแม่ กา		1 แห่ง						
3. จัดบริหารจัดการโรงเรียนระดับ จ้างชั้นที่ 1		1 แห่ง						
4. จัดบริหารจัดการโรงเรียนระดับ จ้างชั้นที่ 2		1 แห่ง						
5. จัดบริหารจัดการโรงเรียนระดับ จ้างชั้นที่ 3		1 แห่ง						
6. จัดตั้งโรงเรียนมัธยมตำบลแม่กา		1 แห่ง						

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
7. จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบชุด		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		10 ครั้ง	2	2	2	2	2	
9. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
10. ปรับปรุงระบบข้อมูลการเงิน การบัญชี		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
11. จัดตั้งสาธารณสุขมูลฐาน		6 แห่ง	2	1	1	1	1	
12 จัดหาวัสดุสำนักงาน		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
13. จัดหาวัสดุงานบ้าน งานครัว		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
14. จัดซื้อวัสดุ ไฟฟ้า วิทยุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	
15. จัดซื้อรถตู้บริการ		1 ครั้ง						
16. จัดซื้อรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1 ครั้ง						

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
17. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและถ่อถิ้น 18. จัดซื้อวัสดุ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 19. ติดตั้งระบบ LAN ในสำนักงาน 20. จัดซื้อเครื่องถ่าย VDO 21. จัดซื้อตู้เอกสารชนิดต่าง ๆ 22. จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและ อุปกรณ์ดับเพลิง 23. ปรับปรุงสำนักงานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย 24. ก่อตั้งสถานีดับเพลิง 25. ติดตั้งโทรศัพท์ประจำสำนักงาน ใหม่ สำนักงานป้องกันฯ และสถานี ดับเพลิง		5 ครั้ง	1	1	1	1	1	

แนวทางที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนรู้ข้อมูล ข่าวสารทั่วไปและพัฒนาบุคลากร

โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย						ผู้รับผิดชอบ
		ปี 2552-2555	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูป ประชาคม 2. สนับสนุนการเลือกตั้ง ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 3. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 4. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 5. จัดทำห้องสมุดประจำตำบล 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 7. ปรับปรุงข้อมูลในศูนย์ข้อมูลประจำ ตำบล 8. ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่ สำหรับผู้บริหาร	จำนวนกิจกรรม	5	1	1	1	1		



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

ที่ 33 / 2549

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

.....

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กา ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| (1) นายสะอาด ไชยกุล | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | ประธานกรรมการ |
| (2) นายเสน่ห์ กันทะวัง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการ |
| (3) นางบุญปิ่น เงินเย็น | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการ |
| (4) นายบุญธรรม ไชยวงศ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการ |
| (5) นายเชาว์ งามจิต | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการ |
| (6) นางสุพรรณิณี เจียมทวีผล | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการ |
| (7) นายสนิท แก้วใจบุญ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (8) นายทวีฤทธิ์ ไชยกุล | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (9) นายสุรฤกษ์ ผลดี | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (10) พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา | | กรรมการ |
| (11) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | | กรรมการ |
| (12) ผู้จัดการโทรศัพท์จังหวัดพะเยา | | กรรมการ |
| (13) นายทัน เจียมทวีผล | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (14) นายทอง อีสาน | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (15) นายจิตรกร คำผิง | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (16) นางนวลจันทร์ ปัทมพันธ์ุ์ | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (17) สิบตำรวจโทเอกชัย รัศมี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการและเลขานุการ |
| (18) นายชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

1. อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง
2. ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
5. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
6. แผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

- (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ฯลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549

นายสะอาด ไชยกุล

(นายสะอาด ไชยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

.....

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 9 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| (1) สิบตำรวจโทเอกชัย รัศมี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวกิ่งแก้ว วงศ์ประสิทธิ์ | หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ |
| (3) นายประสงค์ สุภามิ | หัวหน้าส่วนโยธา | กรรมการ |
| (4) นายวุ่น ผัดดี | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (5) นายสมชาย เมืองมา | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (6) นายสุทัศน์ บุญเรือง | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (7) นายชัยวัฒน์ เอื้อประเสริฐ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| (8) นายนิศย์ ศรีพรหม | นิติกร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| (9) นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์ | เจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549

นายสะอาด ไชยกุล

(นายสะอาด ไชยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

ที่ 35 / 2549

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา

.....

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| (1) นายอนุทิน หมั่นงาน | รองประธานสภาฯ | กรรมการ |
| (2) นายสมานชัย จันทร์ทิพย์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการ |
| (3) นายทวีผล ยศชูสกุล | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา | กรรมการ |
| (4) นายป่วน สมปาน | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (5) นางเกษร แซ่ด่าน | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| (6) นายสนธิท แก้วใจบุญ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (7) นายทวีฤทธิ์ ไชยกุล | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| (8) สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา | | กรรมการ |
| (9) เกษตรอำเภอเมืองพะเยา | | กรรมการ |
| (10) นางสาวกิ่งแก้ววงศ์ประสิทธิ์ | หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ |
| (11) นายประสงค์ สุภามิ | หัวหน้าส่วนโยธา | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2549

นายสะอาด ไชยกุล

(นายสะอาด ไชยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา